



ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงานที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ได้เสร็จสิ้นแล้ว สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนดสิ้นปีงบประมาณวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป แต่ถ้ามีการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิกและในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.พ.มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรรครั้งนี้ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑ ของตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มภารกิจการพยาบาล)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อรับจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๕ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา ในวันที่ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑) หากไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิในการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)

ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพระยา

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จพระยา
ลงวันที่ ๖๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ลำดับ	เลขประจำตัว สอบ	ชื่อ - สกุล	วันที่ยื่นรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๓๐ น.	หมายเหตุ
๑	๑๐๐๑	นางสาว ศศิสุดา บุญญาธรรมรัตน์	๗ มีนาคม ๒๕๖๖	

หมายเหตุ ให้ผู้มีรายชื่อในวันมารายงานตัว ต้องนำเอกสารการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-๑๙ และเอกสาร
ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อ COVID-๑๙ (ATK) จากโรงพยาบาลหรือคลินิกภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง
มายื่นให้เจ้าหน้าที่ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลด้วย